



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

**มรพส. จัดแถลงข่าวการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันนี้
ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมกัน ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป**

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าว U - GO วันนี้ (๒๐ ก.ย.) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ส่วนวังจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขัน The 11th ASIAN University GO Tournament 2012 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (U - GO XVII) ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยใช้พื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเป็นสนามแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะมีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ยังมีทีมนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เช่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮองกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยได้ประสานและประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วม รวมทั้งเผยแพร่และรับสมัครทางเว็บไซต์ <http://www.thaigo.org/ugo/index-0.html> และ <http://www.thaigo.org/ugo/from.php> ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ศกนี้

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้รับทราบอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการแถลงข่าวในระดับประเทศ ที่กรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก และในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในท้องถิ่น (วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เคเบิล ที.วี.) ในวันที่ (๒๐ ก.ย.) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง **ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานดังกล่าว** โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการแถลงข่าว

- เวลา ๑๐.๐๐ น. - ลงทะเบียนสื่อมวลชน
- เวลา ๑๐.๓๐ น. - การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- เวลา ๑๐.๔๕ น. - เริ่มการแถลงข่าว (โดย อธิการบดี, รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา, เลขาธิการสมาคมฯ)
- เวลา ๑๑.๓๐ น. - ตอบข้อซักถาม , สัมภาษณ์
- ถ่ายภาพพร้อมกันเป็นที่ระลึก
- พาชมนสถานที่จัดการแข่งขัน
- เวลา ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน



สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ มรพส. ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “ขอบคุณพี่ใหญ่ จากใจน้องๆ” ๒๑ ก.ย. นี้

นายชันแก้ว สมบูรณ์ นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ แจ้งว่า สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ จะจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๕ “ขอบคุณพี่ใหญ่ จากใจน้องๆ” ในวันที่ ๒๑ กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายจรัญ ชื่นใจชน และนายทองดี หุ่นเอี่ยม ดังนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณและให้เกียรติกับบุคลากร ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียง ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดย้อนยุคสมัย พ.ศ.๒๕๐๐

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโครงการประกวด สื่อสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยพัฒนาเด็ก และเยาวชน “ด้วยสมอง สองมือ สื่อความรัก”

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการ “ด้วยสมอง สองมือ สื่อความรัก” เพื่อให้ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบของสื่อ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยพัฒนาเด็ก และเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวต้องผ่านการใช้ได้ผลดีมาแล้ว และยังไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ ๑๑๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๕๘๘๙๕๑๑

ขอเชิญใช้บริการศูนย์ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลนครพิษณุโลก (ศูนย์ ICT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอาเซียน พัฒนาประชาชนให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งสำหรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไปทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ภายในประกอบด้วย บริการอินเทอร์เน็ต e-Book e-Learning การฝึกอบรมภาษา คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริการห้องประชุม/สัมมนา บริการห้องเพลงคาราโอเกะ บริการการศึกษาทางด้านส่งเสริมและเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีบริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านหนังสือ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์และสินค้าไอที ตั้งอยู่ที่ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก ติดกับโรงพยาบาลพิษณุเวช จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าใช้บริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาร่วมกันต่อไป

▶▶ ข่าวสารจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ ในช่วงฤดูฝนของทุกปีมักมีการระบาดของโรคฉี่หนู ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย) ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน พบผู้ป่วยแล้ว ๓๑ ราย คาดว่าในเดือนสิงหาคม จนถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น ในกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคฉี่หนูเพราะมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคมากและบ่อยครั้งกว่า ผู้ทำงานเสี่ยงโรคนี้ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำ ถ้าจำเป็นควรใส่ถุงมือ รองเท้าบูท หรือสวมถุงพลาสติกหุ้มรองเท้าผ้าใบ หมั่นรักษาสุขภาพ ভালสิ่งแวดลอม ควบคุมกำจัดหนู และกินอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาดเสมอ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/>